

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.41 ทอยยแข็งค่า รอประเมินนโยบายการเงิน ECB-BoE จับตาราคาทอง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 2567)--

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ระดับ 34.41 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 34.45 บาท/ดอลลาร์

โดยช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทอยยแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยังคงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways ไกลโซนแนวรับ 34.40 บาท/ดอลลาร์

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท มีแนวโน้มทอยยแข็งค่าขึ้นต่อได้ โดยเงินบาทอาจมีโซนแนวรับถัดไปแถว 34.20 บาท/ดอลลาร์ ทั้งนี้ การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทอาจค่อยเป็นค่อยไปได้ เนื่องจากยังเห็นแรงซื้อเงินดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนจากผู้เล่นในตลาด รวมถึงפלวร์ธุรกรรมซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งทองคำและน้ำมันดิบในช่วงนี้

วันนี้ ตลาดจะรอประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่านรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนเดือนพ.ย. รวมถึงถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ ECB นอกจากนี้ ยังรอประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ผ่านถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ BoE รวมถึงรายงานเสถียรภาพการเงินของ BoE และยังจับตาสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศในตลาดการเงิน รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำได้

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 34.25-34.45 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.12 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 151.90 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0569 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0544 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 34.447 บาท/ดอลลาร์

-"คลัง" โชว์ผลงาน 34 รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนสะบัด 2.29 แสนล้านบาท บั้ลงนามในสัญญาเพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายช่วงไตรมาส 1-2 หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

-ค่ายรถทำใจตลาดไทยปีนี้ ไม่ถึง 6 แสนคัน ต่ำสุดรอบ 15 ปี รับสภาพปัญหาคุมรั้ง ทั้งภาวะเศรษฐกิจแบงก์เข้มปลอยสินเชื่อ หนี้ครัวเรือน-หนี้เสียพุ่ง ดันอัตราปฏิเสชนเชื่อพุ่งสูง 70% ยอดผลิตรถโตโยต้าทั่วโลก ร่วง 9 เดือนติดต่

-วันนี้ ตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงิน รวมทั้งหน่วยงานราชการสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving)

-ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในกรุงโตเกียว ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนพ.ย. ทะลุเป้าหมาย 2% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำหนดไว้ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า ทั้งนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อในกรุงโตเกียวครั้งนี้ ซึ่งมักใช้คาดการณ์แนวโน้มทั่วประเทศ ชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือนกำลังแบกรับภาระจากค่าเช่า ค่า

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

สาธารณูปโภค และค่าอาหารที่พุ่งสูงขึ้น

-อัตราว่างงานของญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.5% ในเดือนต.ค. จาก 2.4% ในเดือนก.ย. นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มคนวัยเกษียณ ที่ยังคงต้องการทำงานต่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น

-นักลงทุนยังรอดูสัญญาณเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของจีน ในการประชุมสำคัญที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ซึ่งตามปกติแล้ว การประชุมคณะทำงานว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ (Central Economic Work Conference) จะจัดขึ้นในเดือนธ.ค. เพื่อนำเสนอแผนงานเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง และอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับปีหน้า

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของหลายประเทศ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ เกาหลีใต้เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเดือนต.ค., ญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนพ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค., ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย., ฝรั่งเศสเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2567 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) และอินเดีย เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2567

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้